

# Chuẩn Bị Cho Bài 10

# TẠI GIA ĐÌNH

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### CHÚNG TA CỬ HÀNH THÁNH THỂ

Trong bài này các em sẽ học về những lời trong Kinh Tạ Ơn trong thánh lễ diễn tả Bữa Tiệc Ly Chúa Giê-su với các môn đệ trong đêm trước khi Người chịu chết. Các em sẽ học biết người Công Giáo tin rằng Chúa Giê-su hiện diện trong Thánh Thể như dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta. Các em cũng được dạy bái gối và cúi đầu để tỏ lòng tôn kính Thánh Thể.



### Xin Vui Lòng và Cám Ơn

Lòng tôn kính Chúa bắt đầu bằng sự tôn kính người khác. Khuyến khích con em nói "xin vui lòng" và "cám ơn" trong những lúc thích hợp, và đừng quên nói những lời đó với con cái để làm gương cho chúng.

### Chọn Đúng Lời

Chọn một trong những sách truyện mà các em thích để đọc chung. Chọn một thời gian và địa điểm thanh lặng. Con cái có thể muốn đọc những phần chúng biết, hay đọc thuộc lòng. Điều quan trọng là phải dùng chữ cho đúng.

### Một Dịp Kỷ Niệm Sắp Tới

Gia đình cùng hoạch định một dịp kỷ niệm của gia đình sắp tới. Sẽ mời những ai? Trang hoàng nhà cửa như thế nào? Chuẩn bị thức ăn nào đặc biệt? Những người nào trong gia đình được trao công tác đặc biệt?





## Ngày Chúa Nhật

Chỉ cho các em thấy Nhà Tạm. Dạy các em bái gối hay cúi đầu để tỏ lòng tôn kính Thánh Thể.

## Trong Tuần

Nhớ Chúa Giê-su hiện diện trong Thánh Thể và trong mỗi người. Biểu lộ tình yêu với người khác như Chúa Giê-su đã làm.

## Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)

## Những Điều Nên Biết...

### Gia Sản Của Chúng Ta

Từ "nhà tạm" có nghĩa là "lều trại" hay phổ thông hơn nữa là "nơi cư ngụ". Thánh Kinh dùng từ này để chỉ một căn lều đặc biệt trong đó để hòm bia giao ước với mười tấm bia luật trong thời gian dân Do-thái đi trong sa mạc. Khi vua Sa-lo-môn xây Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem, hòm bia được đặt trong nơi cực thánh. Nơi đặt hòm bia được coi là chính sự hiện diện của Thiên Chúa tại trần gian.

Trong các nhà thờ Công Giáo nhà tạm là nơi giữ Mình Thánh cho những người không thể tham dự thánh lễ với cộng đoàn. Người Công Giáo có thói quen viếng Thánh Thể trong nhà tạm, để cầu nguyện và nhớ rằng Chúa Giê-su luôn hiện diện tại đó.

## Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

### Tưởng Niệm Bữa Tiệc Ly

*Tất cả các con cầm lấy mà ăn.  
Đây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.  
Kính Tạ Ông 1*



Trong Phụng vụ Thánh Thể, những người theo Chúa Giê-su nhớ lại trong đêm Người ăn bữa tối đặc biệt với các môn đệ. Bữa Tiệc Ly là một bữa ăn đặc biệt khác thường. Đó là lời Chúa Giê-su hứa sẽ ở với Giáo Hội cho đến tận thế. Những lời Truyền Phép không phải chỉ nhắc lại bữa Tiệc Ly, nhưng còn làm cho cửa lễ của Chúa Giê-su hiện diện với chúng ta trong thời đại chúng ta. Do lời truyền phép, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Ki-tô.